

ปีที่ 17 ฉบับที่ 5978 วันเสาร์ที่ 7-อาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 หน้า 8



สุทธรณ สังข์วรรณะ



รศ.ดร.นุชานฎา จงเลขา



ประสพท เกศวพิทักษ์



ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

## 5 ภาคส่วนการเกษตรเนะรัฐ ชี้ทางออกของประเทศไทย ด้านความปลอดภัยทางการเกษตร

**สมาคม**เทคโนโลยีชีวภาพ สัมพันธ์ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง สภาหอการค้าไทย สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และอดีตที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย จัดเสวนาทางออกของประเทศไทย ความปลอดภัยทางการเกษตร หลังจากเอ็นจีโอนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ขาดข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ สร้างความตื่นตระหนกและไม่มีนัยในการบริโภค รวมถึงกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยกว่า 10 ล้านราย ราคาสินค้าตกต่ำ ขายไม่ได้ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ลูกหลานไปยังภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและแปรรูปทั้งกลุ่มอาหารคนและสัตว์ จนถึงภาคการส่งออกของประเทศ ห่วงสูญรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท

ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ขอเสนอทางออกผ่านมุมมองของนักวิชาการ และผู้อยู่ในวงการเกษตร โดยคำนึงถึงบริบททางสังคม วิทยาศาสตร์ ความเป็นไปได้ ณ ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ด้าน รศ.ดร.นุชานฎา จงเลขา ผู้อำนวยการศูนย์ออร์แกนิกฟิช มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาข้อมูลต่างๆ บนพื้นฐานด้านวิชาการ มีความรู้ ความชำนาญ และการตรวจสอบ ควรใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานด้านการวิเคราะห์ ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาครัฐก็ต้องพิจารณาให้รอบด้าน ควรสนับสนุนด้านความรู้ สร้างกำลังใจด้วยการเข้าใจวิถีของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง เพราะเกษตรกรรวมของไทย ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับหรือเลียนแบบต่างประเทศ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงด้วย

ประสพท เกศวพิทักษ์ อดีตที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยี ไม่ใช่ว่า ใช้ อย่างไรก็ตามหนึ่ง จะเหมาะสมกับเกษตรกรทั้งประเทศ เพราะเกษตรกรมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่รายจนถึงรายใหญ่ ส่วนเรื่องควรจะใช้หรือเลิกใช้สารเคมีใดนั้น ต้องพิจารณามว่าแต่ละกลุ่มมีศักยภาพเพียงพอไหม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่มีมากกว่า 5 ล้านราย การตีกรอบให้เขาต้องเพิ่มเงินทุนมากขึ้น คงไม่ใช่วางออกที่เหมาะสม อยากฝากถึงผู้รับผิดชอบให้พิจารณาถึงเกษตรกรรายย่อย ทำอย่างไร

ให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในต้นทุนที่ไม่เพิ่มขึ้น

ด้าน สุทธรณ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาทางออกที่เหมาะสม บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยต้องคิดถึงเกษตรกรเป็นลำดับแรก ในฐานะผู้ผลิตและเป็นกระดูกสันหลังของชาติ

บทสรุป 5 ภาคส่วนเกษตร ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลไปตัดสินใจหรือพิจารณาในการกำหนดแนวทางของเกษตรกร การให้ใช้หรือไม่ให้ใช้สารเคมี พาราควอต ซึ่งเป็นยากำจัดวัชพืช ที่มีความจำเป็นต่อภาคเกษตรในปัจจุบัน 1.ขอให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน และการตรวจสอบผ่านห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานด้านการวิเคราะห์ 2.ขอให้พิจารณามบนพื้นฐานของความเป็นจริง และบริบทของประเทศไทย 3.ขอให้พิจารณาถึงศักยภาพของเกษตรกรที่มีความแตกต่างกัน จะทำให้แต่ละรายเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 4.ขอให้พิจารณาในแง่ของความเป็นไปได้ทางปฏิบัติ โดยให้คำนึงถึงเกษตรกร เป็นหลัก